

ดึง 1,000 ผู้สูงวัยกรุงเก่า ร่วมวาเลนไทน์ 'ฟังพา'

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ว่าที่ ร.ต.สมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา ได้จัดงานเทศกาลวันแห่งความรักหรือวันวาเลนไทน์ให้แก่ผู้สูงอายุกว่า 1,000 คน ที่วัดสุวรรณดาราราม อ.พระนครศรีอยุธยา โดยมีกิจกรรมนำสวดมนต์สาธิตการออกกำลังกายสมวัย การดูแลสุขภาพ การปฏิบัติตัวเพื่อห่างไกลจากโรค รวมถึงแจกผ้าห่ม แจกนม และเลี้ยงอาหารกลางวัน ซึ่ง

สร้างความประทับใจแก่ผู้สูงอายุเป็นอย่างมาก ว่าที่ ร.ต.สมทรงกล่าวว่า คนที่เราต้องแสดงความรักมากที่สุดคือผู้มีพระคุณของเรา โดยเฉพาะพ่อแม่และผู้สูงอายุ ซึ่งหากไม่มีพวกท่าน สังคมและชุมชนจะไม่มีแบบอย่างที่ดี ปัจจุบันพบว่าสังคมเริ่มให้ความสำคัญแก่ผู้สูงอายุมากขึ้นอีกทั้งผู้สูงอายุก็เข้าใจสภาพสังคมในปัจจุบันเพิ่มขึ้นเช่นกัน ถือเป็นสังคมแห่งการฟังพาและเอื้ออาทรต่อกันด้วยความรัก

ชาว‘บางบาล’ จัดกลุ่มลงขัน สู้ภัย‘นาแล้ง’

นายชูเกียรติ บุญมี นายกเทศมนตรีตำบลบางบาล อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา เผยว่า ในเขตเทศบาลตำบลบางบาลมีพื้นที่รับผิดชอบ 6 ตำบล ประกอบด้วย ต.บ้านกุ่ม ต.บางชะนี ต.บางบาล ต.ไทรน้อย ต.บางหัก และ ต.บางหลวงโดด ส่วนใหญ่มีแปลงข้าวนาปรัง และชาวนาจำเป็นต้องทำนาให้ได้ปีละ 2 ครั้ง แม้ต้องเสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ำทำนา เพราะพื้นที่ในทุ่งส่วนใหญ่ถูกใช้เป็นที่รับน้ำนอง

“ล่าสุด ชาวนาในเขต ต.บางชะนี ได้รวมกลุ่มกันจัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำเข้านา มีการเก็บเงินระดมทุนหรือลงขันไว้เพื่อใช้จ่ายกรณีกรมชลประทานจัดส่งน้ำเข้านาได้ไม่เพียงพอ เช่น ลงขันจัดหาเครื่องสูบน้ำ ค่าน้ำมัน นอกจากนี้ยังมีการเขียนแผนการบริหารจัดการน้ำ โดยมีเทศบาลเป็นที่เล็ง เพราะแผนบริหารจัดการน้ำบางประเด็นเกินกว่าที่ชาวนาจะทำได้ เช่นการขุดลอกคลอง ก็นำแผนเสนอผ่านสมาชิกสภาเทศบาลในพื้นที่ เสนอต่อสภาเพื่อบรรจุเป็นเทศบัญญัติการใช้งบประมาณท้องถิ่นดำเนินการ ซึ่งการเขียนแผนแบบนี้ เป็นการดำเนินการร่วมกันระหว่างชาวนาและท้องถิ่น”



●... ถีอฤกษ์วันวาเลนไทน์ (14 กุมภาพันธ์) พ.อ.อ.นรชัย กฤษณเกษกุล ส.อบจ. พระนครศรีอยุธยา นัคดีเคย์เจ้าหน้าที่ อบจ.

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมใจกันปลูก ต้นหมัน ต้นไม้ประจำจังหวัด จำนวน 27,500 ต้น ตามโรงเรียน วัด สถานที่ราชการ และ สวนสาธารณะต่างๆ ใน พื้นที่ดูแลของ อบจ. พระนครศรีอยุธยา ตาม โครงการรณรงค์ปลูกต้นไม้ ยืนต้น ทดแทนต้นไม้ที่ล้ม ตายไปครั้งน้ำท่วมใหญ่

ปลายปี 2554 ●... ส่วน สุเทพ กาแก้ว นายก อบต.บางเสด็จ อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง เป็นปลื้มเมื่อสภา อบต.บางเสด็จ อนุมัติ เงินสะสมเหลือจ่าย 234,330 บาท เพื่อนำ ไปซ่อมแซมระบบประปาในพื้นที่หมู่ 2 ที่



พ.อ.อ.นรชัย กฤษณเกษกุล

ชำรุดเสียหายมานาน นอกจากนี้ ธ.ก.ส.ยัง ให้การสนับสนุน อบต.บางเสด็จ จัดตั้ง ธนาคารทำความดีด้วย ●... ขณะที่ ธวัช ทองโอภาส นายก อบต.ตลาดใหม่ อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง เดินทางจัด โครงการให้ความรู้แก่เกษตรกรทำน้ำหมัก ชีวภาพสำหรับใช้เอง เพื่อลดต้นทุนการผลิตและพืชผักปลอดภัยสาธิต โดยได้รับความร่วมมือจากสำนักงานพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ที่ 70 จ.อ่างทอง จัดวิทยากรให้ความรู้แก่เกษตรกรทุกหมู่บ้าน

●... ด้าน ชูศักดิ์ ตรีสาร รองพ่อเมืองสระแก้ว ขอ เชิญชวนประชาชนชาว สระแก้วและประชาชน ทั่วไป บริจาควัสดุ อะลูมิเนียม เพื่อจัดทำ ขาเทียมพระราชทาน เฉลิมพระเกียรติ 90 พรรษามหาราชา สมทบ ให้แก่มูลนิธิขาเทียม ใน สมเด็จพระศรี

นครินทราบรมราชชนนี ได้ที่สำนักงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สระแก้ว ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ชั้น 3 โทร.0-3742-5500 ต่อ 16 ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป ...●

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เมื่อคุณภาพของประเทศไทย

ประจำวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556 หน้า 02



รักปลอดภัย
ดร.นพ.พรเทพ คีรี
วรารังสรรค์ อธิบดี
กรมควบคุมโรค
ออกเตือนวัยรุ่น
ไทยควรมีรักอย่าง
ปลอดภัยในวัน
วาเลนไทน์ ร่วมกับ
หน่วยงานเครือข่าย
จัดกิจกรรมรณรงค์
ป้องกันโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์และ
เอดส์ สร้างกระแส
ความตื่นตัวป้องกัน
คนรักให้ปลอดภัย

‘อนามัยโลก’เตือน ไวรัสโคโรนาระบาด

“องค์การอนามัยโลก” ประกาศเตือนกระทรวง
สาธารณสุขทั่วโลกเฝ้าระวัง “เชื้อโคโรนาไวรัส
สายพันธุ์ใหม่ 2012” หลังพบ ★ มีต่อหน้า 15

‘อนามัยโลก’ ☆ ต่อจากหน้า 1

ผู้ป่วยรายล่าสุดที่อังกฤษ ติดเชื้อซึ่งไม่ประวัติเดินทาง
ออกนอกประเทศ แต่คาดติดจากญาติที่ป่วยอยู่ก่อน
“นพ.ประสิทธิ์” สั่งกรมควบคุมโรค จับตาผู้ป่วยปอด
บวม-ไข้หวัดนก เพราะมีอาการใกล้เคียงกัน

จากกรณีที่องค์การอนามัยโลกออกประกาศ
ให้กระทรวงสาธารณสุขทั่วโลก คงระบบเฝ้าระวัง
ผู้ป่วยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลันที่มีอาการ
รุนแรง หลังมีรายงานว่ามีผู้ป่วยโรคนี้จากการติด
เชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 2012 แล้ว 11 ราย
โดย 2 รายล่าสุดเป็นชาวอังกฤษ พำนักอยู่ในประเทศ
อังกฤษ ซึ่งรายแรกมีอาการป่วยและเข้ารับรักษาตัว
ที่โรงพยาบาลเมื่อวันที่ 26 ม.ค.2556 มีประวัติ
เดินทางกลับจากประเทศปากีสถานและซาอุดีอาระเบีย
ส่วนรายที่ 2 เป็นญาติของผู้ป่วยรายแรก กำลังรักษา
ตัวอยู่ในโรงพยาบาล โดยที่ผู้ป่วยรายหลังนี้ไม่มี
ประวัติเดินทางไปต่างประเทศ

ต่อมาเมื่อวันที่ 14 ก.พ. นพ.ประสิทธิ์ สินธ
ณรงค์ รุมว.สาธารณสุข กล่าวถึงกรณีดังกล่าวว่า
ประกาศเตือนขององค์การอนามัยโลกเพื่อนั้นย้ำ
ให้ทุกประเทศทั่วโลกเฝ้าระวังผู้ป่วยโรคติดเชื้อทาง
เดินหายใจเฉียบพลันที่มีอาการรุนแรง ดังนั้น ตน
จึงได้สั่งการให้สำนักโรคระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกแห่ง โรงพยาบาลศูนย์
โรงพยาบาลทั่วไปทั่วประเทศ เฝ้าระวังกลุ่มผู้ป่วย
ที่เป็นโรคปอดบวมหรือมีปัญหาติดเชื้อในระบบ
ทางเดินหายใจที่มีอาการรุนแรง มีไข้สูงและปอดผิ
ปกติทุกรายอย่างต่อเนื่องเพื่อคัดกรองหาผู้ที่ติดเชื้อ
รวมถึงไข้หวัดนกและโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ 2012
เนื่องจาก 2 โรคนี้มีอาการใกล้เคียงกัน ซึ่งในส่วน
ของไข้หวัดนก ขณะนี้พบว่ายังมีการระบาดใน
ประเทศเพื่อนบ้าน จึงสั่งการให้สำนักโรคระบาดวิทยา
กรมควบคุมโรค ประสานทำงานร่วมกับองค์การ
อนามัยโลกอย่างใกล้ชิดเพื่อวางความพร้อมระบบ
การป้องกันโรคในประเทศได้อย่างทันที่ และ
มีประสิทธิภาพ

ด้าน นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข กล่าวว่า ผลการเฝ้าระวังที่ผ่านมา
ยังไม่พบสัญญาณผิดปกติใดๆ ในประเทศไทยผู้ป่วย
โรคปอดบวมทั้งหมดเป็นการติดเชื้อแบคทีเรีย ซึ่ง
ในปี 2556 ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-4 ก.พ. พบผู้ป่วย
โรคปอดบวม 16,876 ราย จาก 77 จังหวัด เสียชีวิต
28 ราย ซึ่งเป็นเรื่องที่พบได้ตามฤดูกาล ทั้งนี้ ใน
ด้านระบบการดูแลผู้ป่วยโรคปอดบวมในประเทศไทย
กระทรวงสาธารณสุขมีความพร้อมและมีมาตรการ
ที่เป็นมาตรฐานในการดูแลเฝ้าระวัง ป้องกันเชื้อไม่

ให้มีการแพร่ระบาด มีห้องตรวจยืนยันทางห้อง
ปฏิบัติการทำงานเชื่อมโยงกับศูนย์ควบคุมโรคแห่ง
สหรัฐอเมริกาหรือซีดีซี และองค์การอนามัยโลก

ปลัดกระทรวงสาธารณสุขกล่าวอีกว่า สำหรับ
คนไทยที่จะเดินทางไปต่างประเทศสามารถเดินทาง
ได้ตามปกติ และองค์การอนามัยโลกยังไม่แนะนำ
ข้อห้ามในการเดินทางไปประเทศที่พบผู้ติดเชื้อ จึง
ไม่ต้องวิตกกังวลและขอให้ปฏิบัติรักษาสุขอนามัย
โดยเฉพาะการล้างมือหลังสัมผัสสิ่งของต่างๆ ทุก
ครั้ง และหากมีอาการป่วย คือ มีไข้สูง ไอ หายใจ
หอบ ให้รีบพบแพทย์ที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน

สธ.สั่งตรวจป้ายร้านค้าโฆษณาเตล้า

เมื่อวันที่ 14 ก.พ. ที่ รร.เซ็นทรัลพลาซ่าราชบุรีและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เชียงใหม่ มีการจัดงานประชุมวิชาการสุราระดับชาติครั้งที่ 7 โดย ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า ผลจากการบังคับใช้ พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ทำให้ คนไทยเสียเงินซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ลดลงอย่างต่อเนื่องมา 5 ปี รวมเกือบ



โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งแก่ประชาชนทั่วไป เนื่องในวันมะเร็งโลก ภายใต้แนวคิด “รู้ใหม่ มะเร็งไม่ร้ายอย่างที่คิด” ที่ พระตำหนักจักรีบรมกษ.

18,000 ล้านบาท ขณะที่อัตราการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบอันตราย มีแนวโน้มลดลง จากร้อยละ 9.1 ในปี 2546-2547 เหลือร้อยละ 7.8 ในปี 2551-2552

จากนั้นในการเสวนา “5 ปี พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์” ภายในงานเดียวกัน นพ.สมาน ฟูตระกูล ผอ.สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กล่าวว่า อยากให้คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับจังหวัดซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานนั้น ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายนี้อย่างจริงจัง ส่วนกรณีที่ได้แจ้งไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ทั่วประเทศ ให้ลงพื้นที่ตรวจสอบร้านค้า ร้านอาหารต่างๆ ที่มีการแสดงสัญลักษณ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนป้าย รวมไปถึงบนสินค้าชนิดใดก็ตาม จะถือว่ามีความผิดตาม พ.ร.บ.นี้ เนื่องจากเป็นการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งทางปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้มีหนังสือแจ้งไปยัง สสจ.ทั่วประเทศแล้วว่าให้ เริ่มตรวจสอบร้านค้าที่ทำความผิดเข้าข่ายดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 14 ก.พ. และหากพบร้านใดมีความผิด ให้แจ้งความดำเนินคดีทันที หรือส่งหลักฐานมายัง สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จะดำเนินการแจ้งความให้.



รพ.พีรพ.น้อง..'ร่วมผ่าตัด'

รพ.พีรพ.น้อง..'ร่วมผ่าตัด' ลดแออัด-ผู้ป่วยไม่ต้องรอนาน : โดย... พวงชมพู ประเสริฐ

"เมื่อก่อนต้องตื่นตี 5 ออกจากบ้านไปรอคิวฟอกเลือดที่ รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ ใช้เวลาฟอกเลือดอีก 4 ชั่วโมง ต้องไปสัปดาห์ละ 2 ครั้ง เสียค่าเดินทางค่ากินแต่ครั้งละครั้งจำนวนมาก แต่หลังจากเปลี่ยนการรักษาเป็นการล้างไตผ่านทางช่องท้อง ไม่ต้องตื่นแต่เช้าเสียเวลาเป็นวันๆ ไปรอคิวฟอกเลือด ไม่เสียค่าเดินทาง สะดวกมากขึ้น สามารถทำงานบ้านต่างๆ ได้ตามปกติ ที่สำคัญ ได้รับการผ่าตัดวางสายผ่านช่องท้องไม่นาน เพราะผ่าที่ รพ.สมเด็จพระญาณสังวรโดยทีมแพทย์จากรพ.เชียงรายฯ ไม่ต้องรอเป็นเดือนๆ" นางอ่อนแก้ว มะโนวงศ์ อายุ 56 ปี ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังบอกด้วยใบหน้าเปื้อนยิ้ม

นางอ่อนแก้วป่วยไตวายเรื้อรัง ตามสิทธิประโยชน์ของหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือบัตรทอง จึงสามารถรับการรักษาด้วยการล้างไตผ่านทางช่องท้องได้ แต่ต้องผ่าตัดวางสายผ่านช่องท้องก่อน ทั้งหมดผู้ป่วยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย โรงพยาบาลจะเบิกจากกองทุนโรคไต สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) ทว่า สภาพปัจจุบัน แม้ผู้ป่วยพร้อมรับการรักษา แพทย์พร้อมให้บริการ ระบบพร้อมจ่ายเงิน แต่ผู้ป่วยต้องรอคิวห้องผ่าตัดเป็นเวลานาน เนื่องจากโรงพยาบาลศูนย์(รพศ.)/โรงพยาบาลทั่วไป(รพท.)มีห้องผ่าตัดที่จำกัด แต่มีผู้ป่วยจำนวนมาก ขณะที่โรงพยาบาลชุมชน(รพช.)ไม่กล้าทำการผ่าตัดภายหลังเกิดกรณีแพทย์รพช.แห่งหนึ่งใน จ.นครศรีธรรมราช ถูกศาลตัดสินจำคุกหลังผู้ป่วยฟ้องร้องเมื่อเกิดความผิดพลาดจากการผ่าตัดโดยไม่มีวิสัญญีแพทย์

นางอ่อนแก้ว จึงเป็นหนึ่งในผู้ป่วยตาม "โครงการพัฒนาระบบบริการ เพื่อลดความแออัดของ รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์" ที่แพทย์ รพ.เชียงรายฯ ซึ่งเป็นรพศ.เห็นว่าสามารถผ่าตัดโดยใช้ห้องผ่าตัดของรพ.สมเด็จพระญาณสังวร อ.เวียงชัย ที่เป็นรพช.ขนาด 30 เตียง ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงรายเพียง 15 กิโลเมตร แต่ไม่ได้ใช้งานห้องผ่าตัด เพราะไม่มีวิสัญญีแพทย์ นพ.ธวัชชัย ใจคำวัง ผอ.รพ.สมเด็จพระญาณสังวร อ.เวียงชัย จ.เชียงรายอธิบายโครงการนี้ว่า รพ.สมเด็จพระญาณสังวร เริ่มเปิดห้องผ่าตัดให้แพทย์จากรพ.เชียงรายฯ มาทำการผ่าตัดรักษาผู้ป่วยตั้งแต่ปี 2552 โดยผู้ป่วยที่จะเข้ารับการผ่าตัดต้องได้รับการ

วินิจฉัยและพิจารณาจากแพทย์ รพ.เชียงใหม่ ก่อนเสมอว่าสามารถเข้ารับการผ่าตัดที่ รพ.สมเด็จพระเจ้า ใต้ และไม่จำเพาะผู้ป่วย ในเขต อ.เวียงชัย เท่านั้น เหนืออื่นใด ผู้ป่วยต้องสมัครใจที่จะเข้ารับการผ่าตัดที่นี่!

ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา มีผู้ป่วยเข้ารับการผ่าตัด สาขาศัลยกรรม โดยเฉพาะผ่าตัดไส้เลื่อน จำนวน 323 ราย, อายุ รรกรรม โดยการผ่าตัดวางสายผ่านช่องท้อง จำนวน 348 ราย, จักษุวิทยา เช่น ผ่าตัดตาต่อกระจก 214 ราย ต้อเนื้อ/ต้อเนื้อ 25 ราย, ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์(ผ่าตัดเล็ก) 147 ราย และศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ(ผ่าตัดเล็ก) 28 ราย สำหรับก้าวต่อไปของ ความร่วมมือ นพ.วิรัชชัย กล่าวว่า ขณะนี้ รพ.สมเด็จพระเจ้า อยู่ระหว่างการก่อสร้างอาคาร ญาติ เณิมพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร 100 พรรษา หากอาคารดังกล่าวแล้วเสร็จ คาดว่าภายในปี 2556 ศูนย์ฟอกไตของ รพ.เชียงใหม่ประชาชนุเคราะห์ จะย้าย มาให้บริการที่บริเวณชั้น 1 ของอาคารนี้ทั้งหมด

"โครงการนี้เกิดประโยชน์ต่อผู้ป่วยอย่างมาก ทำให้ไม่ต้องรอคิวผ่าตัดนาน ได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัดเร็วขึ้น และโรงพยาบาลเพิ่มปริมาณการดูแลผู้ป่วยได้มากขึ้นด้วย นอกจากนี้ รพ.เชียงใหม่ ที่เป็นเหมือน โรงพยาบาลพี่เข้ามา ช่วยเหลือโรงพยาบาลน้องอย่าง รพ.สมเด็จพระญาณสังวร โดยการให้เปล่า ด้วยการส่งแพทย์มาทำการผ่าตัดให้ผู้ป่วยโดยไม่คิดมูลค่า ขณะเดียวกันให้รพ.สมเด็จพระเจ้า เป็นผู้เบิกค่าใช้จ่ายในการรักษาผู้ป่วยจากสปสช." นพ.วิรัชชัย กล่าว

นพ.พิชัย พงศ์มันจิต ศัลยแพทย์ทั่วไป รพ.เชียงใหม่ ซึ่งเดินทางมาทำการผ่าตัดผู้ป่วยที่ รพ.สมเด็จพระเจ้า สัปดาห์ละ 1 ครั้ง บอกว่า ผู้ป่วยบางโรคสามารถรักษาได้โดยการผ่าตัดที่ไม่ซับซ้อน ไม่ต้องใช้การบล็อกหลังหรือยาสลบ ใช้การฉีดยาชา จึงไม่จำเป็นต้องมีวิสัญญีแพทย์ พยาบาลวิสัญญีสามารถดำเนินการได้ แต่ผู้ป่วยกลับต้องเสียเวลาในการรอคิวห้องผ่าตัดที่มี จำนวนจำกัดที่รพช.เป็น เวลานาน แม้ส่วนใหญ่จะเป็นโรคที่รอได้ แต่อาจทำให้อาการของผู้ป่วยแยกลงระหว่างรอการผ่าตัด ยกตัวอย่างเช่น โรคไส้เลื่อน หากต้องรอการผ่าตัดนาน ทำให้เกิดไส้เลื่อนมากขึ้นได้ จากที่รักษาด้วยการผ่าตัดปกติจะกลายเป็น ต้องผ่าตัดฉุกเฉินเสี่ยงต่อชีวิต การให้ผู้ป่วยผ่าตัดที่ รพ.สมเด็จพระญาณสังวร จึงช่วยให้การรักษาผู้ป่วยทำได้เร็วขึ้นจากที่ ต้องรอ 3-6 เดือน ลดเหลือไม่เกิน 1 เดือน ขณะที่ห้องผ่าตัดของรพช.ใช้สำหรับการผ่าตัดที่ซับซ้อน

นพ.วินัย สวัสดิ์วร เลขานุการสปสช. กล่าวว่า ในประเทศไทยมีหลายจังหวัดที่รพช.อยู่ห่างจากรพช./รพท.ไม่มาก ทิศทางการบริหารจัดการเช่นนี้จึงเป็นแบบอย่างที่ดีควรนำไปใช้ในพื้นที่อื่นๆ โดยการใช้นโยบายบริการในระบบเดียวกันและ ให้แพทย์จากรพช./รพท.ขยับมาให้บริการ ผู้ป่วยที่รพช. รอบนอก เพราะการจะย้ายศัลยแพทย์ไปรพช.เป็นสิ่งที่ทำได้ยาก แต่ การให้มาผ่าตัดเป็นครั้งคราวทำได้หากมีการบริหารจัดการที่ดี ทั้งนี้ หากมีข้อเสนอเรื่องกลไกทางการเงินระหว่างรพช./ รพท.และรพช. สปสช.พร้อมที่จะพิจารณาและบริหารจัดการสำหรับนำไปใช้ในพื้นที่ยื่นๆ ด้วย

ความสำเร็จของโครงการยืนยันด้วยความพึงพอใจของ นางอ่อนแก้ว ที่ว่า "มั่นใจที่จะผ่าตัดที่ รพ.สมเด็จพระเจ้า เพราะ เป็นแพทย์จาก รพ.เชียงใหม่ จึงผ่าตัดเหมือนที่ รพ.เชียงใหม่ หลังผ่าตัดมีความสุข"

.....(รพ.พี่รพ.น้อง.. 'ร่วมผ่าตัด' ลดแออัด-ผู้ป่วยไม่ต้องรอนาน : โดย... พวงชมพู ประเสริฐ)